



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1390 27 tháng 2 năm 2022

*Duyên Lành*

*Duyên lành từ quang ban tự ngộ  
Thức giác tâm tu tự nhận vô  
Qui hội tình người duyên thanh đạt  
Thâm tình phát triển tự thức vô*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1995**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

***Bé Tám***

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) *Hội tụ điển quang có hữu ích gì không?*
- 2) *Đường đi của mọi người đều khác nhau tại sao?*
- 3) *Con người có thể tự cứu không?*
- 4) *Tại sao bạn đạo thích du ngoạn?*
- 5) *Người tu Vô Vi áp dụng mọi hoàn cảnh để sớm thức tâm có phải không?*
- 6) *Người tu mà còn chọn đất sống là sao?*
- 7) *Cơ thể ổn định là sao?*

**1) 2-12-95**

**Hỏi: Hội tụ điển quang có hữu ích gì không?**

Đáp: Thừa hội tụ điển quang rất hữu ích cho tâm lẫn thân, hằng tuần sanh hoạt Mục Bé Tám tức là sẽ có cơ hội khai tâm mở trí, hướng về thanh tịnh mà khai thác mọi khía cạnh từ đời lẫn đạo

**Kệ:**

*Khai thông nguyên lý thanh cao tịnh  
Giải tỏa phiền ưu tự hiểu mình  
Tiến triển không ngừng tự tiến xuyên  
Phân minh đời đạo rõ hành trình*

**2) 03-12-95**

**Hỏi: Đường đi của mọi người đều khác nhau tại sao?**

Đáp: Thừa đường đi của mọi người đều khác nhau, tại vì duyên nghiệp của mọi người đều khác nhau, tạo thành sự hướng tâm thanh và trực đó thôi

**Kệ:**

*Điện năng giao cảm tự duy trì  
Thực hiện khả năng lại xét suy  
Đen bạc tình đời gieo động loạn  
Biết tu tự cứu tự mình truy*

**3) 04-12-95**

**Hỏi: Con người có thể tự cứu không?**

Đáp: Thừa làm người có thể tự cứu, nếu chịu thiên tình tấn, thì sự sáng suốt sẽ được gia tăng, luồng điển hướng thượng thay vì hướng hạ tự hại, thực hiện tâm từ bi, cứu họ và tự cứu

**Kệ:**

*Thành tâm tự sửa trí phân minh  
Rõ lẽ huyền vi rõ chính mình  
Duyên đạo duyên đời cùng tiến bước  
Tự tin tự đạt tự mình mình*

**4) 05-12-95**

**Hỏi: Tại sao bạn đạo thích du ngoạn?**

Đáp: Thừa sau khi vật lộn với sanh kế trường đời, bộ óc có cơ hội nghỉ ngơi và giao liên với thắng cảnh tự cảm thấy đường đi càng ngày càng được mở rộng hơn từ đời lẫn đạo

**Kệ:**

*Nhìn xem tận mắt rõ trắng sao  
Qui hội tâm linh tự ước ao  
Thanh nhẹ về Trời xem thắng cảnh  
Bình tâm thanh tịnh trở về mau*

**5) 06-12-95**

**Hỏi: Người tu Vô Vi áp dụng mọi hoàn cảnh để sớm thức tâm có phải không?**

Đáp: Thừa đời đạo song tu, đời thì phải rành đời với công của của chính mình, thì mới được nhẹ. Đạo thì phải thanh tịnh ở bất cứ hoàn cảnh nào, thì mới đào sâu đạo pháp. Nếu ngược lại tu mà không hiểu gì, thì còn ham đời và thiếu dũng mãnh dẫn thân về Trời

**Kệ:**

*Tu hành thực hiện hướng thanh hòa  
Thỏ thẻ trong tâm tự bước ra  
Tạm cảnh trần gian ta tận hiểu  
Thông minh tự biết tự phân hòa*

**6) 07-12-95**

**Hỏi: Người tu mà còn chọn đất sống là sao?**

Đáp: Thừa người tu thiên mà còn chọn đất sống là chưa biết được luật Trời. Người tu thiên được điển rút bộ đầu, tức là đã chọn hướng đi lên, thực thi đúng luật nhân quả thì sống nơi nào cũng vậy mà thôi. Đất Trời là cần thiết cho phân hồn mà thôi

**Kệ:**

*Đời là nghịch cảnh giúp hồn tiến  
Chọn đất trên Trời có điển yên  
Qui hội chính mình là cần thiết  
Bằng lòng nhịn nhục chẳng lo phiền*

**7) 08-12-95**

**Hỏi: Cơ thể ổn định là sao?**

Đáp: Thừa cơ thể ổn định là không có thấp khí trong người, điện năng sẽ được dồi dào, dễ thiên và an vui hơn

**Kệ:**

*Thực hành chất phát tự rèn trui  
Nguyên lý Trời ban rõ đạo mùi  
Thỏ thẻ tình Trời tâm thức giác  
Chẳng còn khổ nhọc tự mình vui*

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### *Dạy dỗ lục căn lục trần*

*Căn trần rối loạn ấy do ta  
Đời đạo song tu tự tiến hòa  
Thấy đó mất đó không tồn tại  
Hiếu hòa tự đạt thấy hồn ta*

*Nhơn ông hành pháp không giờ rảnh  
Các giới noi theo để thực hành  
Xây dựng đạt thanh là chánh pháp  
Căn trần tương ứng tiến hòa thanh*

*Trong ta có pháp sao không học  
Cứ mãi mê say cảnh hạ tầng  
Không giác không tu thành động loạn  
Khó hòa khó tiến khổ vào thân*

*Biết ai là kẻ hành chơn đạo  
Lý vững tự tin tiến thẳng vào  
Bỏ khổ trần gian nơi thức giác  
Thực hành chơn pháp tiến càng cao*

*Lấy không làm gốc hòa chơn pháp  
Lấy cảnh làm thầy học hỏi vang  
Thắc mắc tiêu tan tâm thức giác  
Không còn vọng động hưởng Trời ban./.*

***Lương Sĩ Hằng***

***Manila, 1979***

### THỰC HÀNH CHÁNH GIÁC

Cabramatta, ngày 25-11-1984 (tiếp theo)

Mà cơ quan của chúng ta trong này ngũ tạng tim gan tỳ phế thận mà một bộ phận hư là bốn bộ phận kia không có yên, mà lấy gì hỗ trợ cho nó điều hòa? Phải lấy thanh khí điển của cả Càn khôn Vũ trụ mới là thực sự có sức lực hóa giải không các bạn? Đó các bạn hít thở không à rồi các bạn suy luận. Lấy cái gì hỗ trợ cho nó điều hòa, rồi các bạn thanh tịnh các bạn dòm lại cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác của các bạn đi. Từ sợi tóc, lỗ chân lông, ngón chân, móng chân, móng tay của các bạn, các bạn thấy nó hay, nó siêu diệu, nó cấu trúc từ trong sự thanh nhẹ khéo léo tinh vi. Chớ không phải cái chuyện hỗn ầu mà có thể tạo ra được! Cho nên nhiều người chưa hiểu được cái sự cấu trúc của siêu nhiên mà cái kỹ thuật tu học nó trì trệ. Chúng ta thấy tất cả một cử, một động cơ tạng của chúng ta, khối óc tinh vi cấu trúc từ li từ tí mà cẩn thận vô cùng. Khi đặt vô là không có sai!

Rồi chúng ta ôm cái xác này chúng ta càng ngày càng hủy hoại, đòi hỏi sự thăng thế, đòi hỏi sự kết quả trước mặt, trưng bày bằng chứng nhưng mà hủy hoại không hay! Cho nên người tu người ta khép mình, thanh tịnh. Muốn đấu tranh một cách vô lý nhưng trở về với thanh tịnh là làm việc lớn ở tương lai, thực sự có hữu ích cho ta và cho quảng đại quần chúng. Những gương lành đã lưu lại chúng ta, những anh hùng tự thức đã thâm kín làm hạnh tốt cho đại chúng vẫn lưu niệm trong thâm tâm của chúng sanh. Triệu người lạy, triệu người quỳ! Những bậc anh hùng sử xở nào cũng có. Hạnh hi sinh rõ rệt, thức hòa đồng khai mở đó!

Ngày nay chúng ta tu đây chúng ta trở về với hạnh hi sinh, hi sinh cái gì mà chúng ta nuôi dưỡng từ xa xưa tới bây giờ là thấy chúng ta sai, nuôi dưỡng cái tánh hư tật xấu, tham sân si hỷ nộ ái ô dục chúng ta dẹp nó đi. Chúng ta đưa nó hướng thượng để mở về cái thức hòa đồng sáng lạng chiếu rọi cả Càn khôn Vũ trụ thì tương lai chúng ta mới thấy có cơ hội giải thoát và chúng ta thấy bao giờ tội của chúng ta nhiều lúc nào cũng phải sửa, cũng phải tiến để ảnh hưởng. Huỳnh đệ tử muội chúng ta cả Càn khôn Vũ trụ chứ không phải một nhóm người nhỏ. Chúng ta phải ý thức điều này. Hạnh hi sinh của các bạn càng cao, hi sinh tánh hư tật xấu của các bạn càng cao, ý chí các bạn được bộc khởi, sáng ngời, bất chiến tự nhiên thành, hữu xạ tự nhiên hương. Các bạn càng tu càng thấy mọi người sẽ đến với các bạn và mọi người sẽ đồng hành với các bạn. Mọi người sẽ hi sinh tánh hư tật xấu, dứt khoát để tiến tới hòa đồng đời đời bất diệt. Phần hồn không bị diệt, tại sao chúng ta làm chuyện eo hẹp, kết quả gì, giúp được ta những gì? Có phải rút cuộc các bạn ôm lấy sự sân hận bất chánh và không tiến thân không?

Cho nên chúng ta phải mở cái thức hòa đồng tức khắc vì mấy chục năm rất đơn giản tại thế gian không kịp mà tu sửa. Những công chuyện động loạn càng ngày càng dồn dập, chúng ta không tiến được. Mà nếu chúng ta sửa cái điểm chánh bên trong thì bao nhiêu đến chúng ta cũng giải tỏa được, cũng ảnh hưởng được, cởi mở được. Giữ cái thanh tịnh mới thấy quân bình của các giới, thấy sự quân bình của các giới chúng ta mới hỗ trợ cho sự quân bình ở tiến hóa được bình đẳng. Ở nhân gian chúng ta thấy chế độ tự do luôn luôn bảo vệ nhân quyền. Mà cái nhân quyền của phần hồn chúng ta ta không biết bảo vệ thì cái nhân quyền của thế gian biến cải thành ra hư quyền, không có nhân đạo nữa. Mà nếu chúng ta trở về với phần hồn thanh tịnh của chúng ta, chúng ta quý cái nhân quyền nhiều hơn. Mỗi người có sự tự do thăng hoa của chính họ. Khi mà mọi người ý thức được cái nhân quyền của phần hồn thì đâu có còn tham lam của cải của thế gian. Giành giật để làm gì? Có kết quả gì cho chính ta? Chúng ta đã có sẵn phong phú quá nhiều rồi. Trời Phật đã ban cho chúng ta thanh khí điển đầy đủ

phương tiện để sống trong sự sống. Chúng ta phải cố gắng tận hưởng trong thanh tịnh, không nên động loạn.

Thế nên ngày hôm nay chúng ta ý thức đây là làm một việc lớn không phải là việc nhỏ. Các bạn càng sớm trở về với thanh tịnh các bạn mới thực sự đóng góp cho gia cang, xã hội, đất nước, quảng đại nhân quần tại thế gian này, chỉ có một cái phương thức trở về với thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Còn nếu các bạn động loạn, cơ hội cuối cùng, cơ hội chót này thì các bạn làm những điều vô ích thì các bạn sẽ gặt hái những điều vô ích mà thôi, không kết quả. Cho nên đêm khuya thanh tịnh các bạn nên xét lại một ngày, hành động hai mấy tiếng đồng hồ các bạn đã làm gì hữu ích cho quảng đại quần chúng và làm gì hữu ích cho chính bạn. Cho nên lui về cái điểm thanh tịnh chúng ta tu cũng như ta bước vào cái lớp chuyên môn để học rồi sau này mới cung ứng cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Cho nên các bạn khép mình trong hữu ích, không phải khép mình trong sự vô ích. Không nên hiểu lầm, tui là tui bỏ tất cả. Đâu có cái gì các bạn bỏ đâu. Cái nào nó cũng có sự thanh tịnh ngộ nghĩnh của chính nó mà chính các bạn đã trở về sự thanh tịnh rồi các bạn mới thấy rằng tất cả mọi việc đều hữu ích và ngộ nghĩnh tốt đẹp trong xây dựng, kích động và phản động thức tâm chúng sanh mà thôi. Thì các bạn đâu có bỏ cái gì đâu! Cái gì các bạn cũng có cái tinh thần nuôi dưỡng để thăng hoa, không bị kẹt và không có tạo những sự mờ ảo nữa. Trong thực hành, được một ly hay một ly, được một phân hay một phân, được một thước hay một thước! *(còn tiếp)*

---

## Đề tài suy gẫm

---

### Tại sao đau khổ khi hướng về người chết?

Cho nên các bạn bây giờ có cơ hội, người Việt Nam nhiều cơ hội học hỏi, bây giờ các bạn thấy có những người bạn nào cả gia đình chết chỉ còn một mà thôi, rồi người đó nó thế nào? Ngày đêm nó đau khổ, tại vì sao? Tại vì nó hướng về những người chết, thì những người chết phải hướng về nó, mà nó nặng thì những người chết lôi cuốn nó, nó càng nặng thêm. Mà nếu nó biết tu, nó hướng nhẹ, nó càng ngày càng tu càng hướng nhẹ, biết định luật hóa hóa sanh sanh của mỗi phần một phái học, thì nó không có cam ôm tất cả nhiều việc, thì phần điền của nó được giải thông nhẹ thì ảnh hưởng cho đối phương cũng được hưởng nhẹ. Tới lúc nó được giải thoát hoàn toàn diện sáng suốt thì những phần đó cũng được siêu độ luôn. Cho nên huynh đệ trong gia đình cũng vậy, nếu anh em mình có lòng thương yêu gia đình, mình phải tu để hướng độ, để siêu độ cho tất cả những phần hồn liên hệ với mình. Đó là mỗi một cái nghiệp duyên của một gia đình. Đó là một bài học sắp đặt của Thượng Đế để cho chúng ta học. Cha Trời đã cho chúng ta học rõ định luật luân hồi, hồn là trường sanh bất diệt; nếu nó không phải trường sanh làm sao chúng ta nhắc nó là tâm chúng ta chịu không nổi? Chúng ta nặng trước, chúng ta thấy mệt, chúng ta cảm thấy đau khổ, tại sao? Nếu các bạn hiểu được, các bạn tu được siêu chân lý rồi, thì những cái chuyện đó nhắc một triệu lần nó cũng như không! Bởi vì bạn thấy rõ mỗi phần đã và đang tiến hóa, cho nên bạn không có động trong đó.

*(Giác ngộ giờ phút lâm chung 29/8/1979)*

---

## Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

---

Tiếp theo báo cáo ngày 26 tháng 12 2021 chúng tôi đã nhận từ quý bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui cho đến 27 tháng 2 2022 như sau:

Người gửi	US\$	CAD or currency
Hong Vo (CO)	160	
Huynh Trung Ngon (GA)	200	
Nguyen Cuong Dien & Nhung (Australia)		500
Serena Truong (CA)	800	
Banh My Hom (CA)	200	
An Danh (Mtl)		650
Rene Phan (Fr)		150 euro
Begam & Fatima(France)		500 euro
Nga Le (VA)	500	
Minh Nguyen (SC)	2,000	
Rene Phan (Fr)		250 euro
An Danh (Mtl)		500
Chiel Tran (AB)		2,400
Icebud Reed Nguyen (MI)	300	
Ngo Ai Phuong (Finland)		500 euro
Dam Van Ho (GA)	100	
Lam hong Phat (CA)	1,000	
Nguyen Hoa (TX)	700	
Bạn Đạo Diệu Linh (CA)	200	
Olivier Phan (France)		120 euro
An Danh (Mtl)		650
Casino Harra's	1,200	
Thien Duong Bruxelles (Belgium)		1,420
Rene Phan (Fr)		150 euro
An danh (CA)	4,600	
Hong Vo (Co)	100	
Tuoi Vo (CA)	200	
Wan Bich Lieu (Australia)	1,500	
Xuan Mai (CA)	3,000	

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:

- Xây nhà tình thương cho 2 gia đình nghèo ở miền tây
- Phát xe lăn cho người khuyết tật nghèo ở miền Tây
- Học phí nghèo, mồ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học vì cha mẹ quá nghèo
- Hỗ trợ gia đình mẹ mù cha chết và 9 đứa con ở Kontum
- Giúp người già neo đơn ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long
  
- Giúp mái ấm Thiên Ân 150 em ở Pleiku tiền ăn học (12 em bé sơ sinh bị bỏ rơi, 40 em học mẫu giáo, 50 em cấp 1 19 em cấp 2 4 em cấp 3 6 em đại học và còn lại trung cấp và học nghề)

- Phát hòm người chết không hòm chôn hay hỗ trợ mai táng cho những người nghèo
- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 180 con em trại phong Dakkia Kontum và trẻ em dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng
- Phát gạo và lương thực cho người Phong ở Gia Lai
- Phát bánh mì và sữa ông Thọ cho trẻ em nghèo lang thang không gì ăn 1 tuần 1 lần
- Hỗ trợ chi phí ăn mặc cho 35 em trong cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô trách nhiệm vì cũng khó khăn không kém
- Hỗ trợ bạn đạo khó khăn vì bệnh

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho công việc này**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:

VoVi Association of Canada và xin gửi về:

2590 Allard St.

Montreal Qc H4E 2L4 Canada

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Phan Cao Thăng

Email:aphancao@videotron.ca



THƯ TỪ LAI VẮNG

No 1  
Date

T.P.H ( M 19-10-94

Kính Hiếm Cậu Tấm,

Con vừa nhận được thư của em Hoa, trong đó có gửi hình chụp chung với cậu - xem hình em cười tươi như hoa và với viết thư kính Hiếm Cậu.

Ở VN em cũng con vẫn nhớ và nhắc đến cậu luôn - nhất là lúc đi hay năm nư' con bé về cậu, về phép Hiếm, về hình Hường bao la mà cậu đã dành cho mọi người về cuộc sống phi phi của cậu. Nó nghe một cách say sưa và đầy ngưỡng mộ. Cháu cứ trông mong và hy vọng một ngày được tận mắt nhìn thấy cậu và nghe cậu giảng dạy.

Giữa cậu, xem hình thấy cậu gây đi nhiều nhưng em vẫn hy vọng cậu khỏe. Đau lo cho cháu phi cũng con đã làm rộn cả bên tâm cậu nhiều - khi hoàn nan em có cậu là người luôn đồng hành, giúp đỡ một cách chân thành và hết lòng cảm kích trước tấm gương ấy - em cũng cố gắng trong cuộc sống nhưng gì có thể đem lại một ít an ủi cho những người là đồng nghiệp, ngạt nghe em cũng thấy... trong lòng mình của mình. Cháu phi năm nay học lớp 7 tức là đi học ngày xưa - nó rất chăm học, năm rồi cuối năm nó xếp hạng 2 - vì nó mập nên môn thể dục chạy thì nó có 1 điểm vì vậy không đứng nhất bao giờ. Lần lên hình nó hơi xuất sắc nhưng rất lịch thiệp, quan quýt bên mẹ y như khi em bé - em nó cũng học giỏi - hai anh em đều học giỏi cả, ngoan giỏi học cũng nó chăm sóc cả và Hường yếu sức rất.

Lúc này phi bắt đầu đi làm, nó từ bắt đầu nên đã gọn bớt. Ngày xưa vào sơn được cậu Hường cho đi chơi, đi ăn đủ kiểu lúc đó cứ vui đùa với quyết đầu biết lo ăn gì này có gạo muối hình Hường, trái dưa và bốn phần rang lonc bao năm qua con cũng không lo tạo dựng sự nghiệp, đây đó con cái bù đắp với công việc. Đến nay thì cũng Hường đã cho con gặt hái được kết quả của bao năm lao động, đến giờ này - mình con đã tạm ổn và có thể lường được cuộc sống hạnh phúc hơn.

Giữa cậu con đã dùng số tiền hoàn bộ với hình hình đem đi phép cho phi chưa hình không thành - con mua đất cát nhà này căn nhà đó con cho Huệ giá cũng khá cao năm ngoài cho 3 người Hông Hông Huệ và hết lớp đồng con cho ng VN Huệ nư'



nhà hàng may lành - từ tiền cho Huệ của năm đầu con đã mua được 1 lô đất gần cầu Bình Triệu đường đi là phía cầu nhà họ Fatima khoảng 3 km đó là vườn cây ăn trái gần 700 m<sup>2</sup> xanh mát và cũng là nơi vài năm nữa em sẽ hình chuyên về đường gĩa.

Nơi chừa anh đánh chong con vẫn qua thăm má con, mang đũa đủ thức ăn và anh cầu cơm hết - cũng con mua đủ loại trái cây bánh mỳ v.v... Con lại sống nấu ăn nên má con ăn uống rất đầy đủ. Quán xôi có người quen về mang về 300 đồ xôi là cầu gói trên để đem cho má con - cũng con có thùa lại với má con. Thùa cầu, má con trong tuổi già phải chịu bệnh nằm một chỗ cũng thất đau lưng, cũng bên này cũng có khoảng trên đũa lo cho má con, phải về chong con gói nước sòng cũng biết đầy đủ nên bên này cũng lo cho má con tằm tất. Xin cầu yên tâm và thay má con cũng cả nhà xin hình lại cảm ơn Cầu.

Cầu nay đã lớn tuổi, lại lo tu hành một đời sống cho đạo luật Cầu đầu làm gì ra tiền, Cầu đứng gói cho má con nữa, hay để dành phòng khi đau ốm và lo cho mẹ già. Cũng con thấy hình ảnh Cầu Cầu cũ trong cầu yên tâm má con không hiểu hiểu gì - Cầu nhớ đến má Cầu trước cho má con là điều van hạnh cho gĩa đình con rồi. Gần đây cũng con có lấy 1 quyển album nhỏ để 1 ít hình cho má con xem đồ buồn trong đó có hình Cầu má con vẫn xem hoài và như vậy Cầu vẫn luôn bên cạnh má con.

Cũng con thật xúc động nghe chị Hai viết thư nói về quê phút gặp Cầu cũng giọt nước mắt của Cầu. Con thêm được gặp lại Cầu thật vui quèc mặt trong lòng Cầu, trong vòng tay hướng yêu thương đầy niềm ái của Cầu để được khóc như lâu lâu con vẫn năm chiêm bao thấy Cầu má con đã đứng bên này sông khóc nước mắt nhìn Cầu má xa dần có cả em quyết nữa!

Cho con kính lời thăm Ba di, Chuy chi, thăm em quyết. Phòng Cầu má con luôn Cầu xem xem sự an lành may mắn sẽ đến với Cầu má.

Cháu Cầu má

Phu  
f t k p



Ngày 27/12/94

Cháu P ,

Cậu vui nhận được thư con và hình của má con, được biết má con được dần dần bình phục hơn xưa. Đó là niềm vui của cậu. Tình chị em bao năm xa cách, cậu vẫn sống trong một niềm tin Trời Phật đã ân ban cho cậu, làm hành trang tiến thân trong đạo hạnh càng ngày càng được dồi dào hơn. Cậu đã quên mình đi ta bà hành pháp trong cõi phù sanh này, chỉ dẫn cho mọi người tự tháo gỡ những sự kích động của tiền tình duyên nghiệp mà tự tu. Cậu đã dấn thân trong mọi hoàn cảnh của tình đời đen bạc, và tự tháo gỡ bằng một ý chí bất khuất, đào sâu tâm đạo và tự tu cho đến ngày hôm nay cậu vẫn khỏe mạnh sống thuận tình Trời với khả năng của chính mình, luôn luôn giữ nghiêm luật thực hành môn pháp mà cậu đã nhận được từ lúc con còn bé. Ngày hôm nay con cũng đang dấn thân vào cõi mà cậu đã đi, để nhận lãnh mọi sự kích động và phản động của tình đời đen bạc mà sống, cảm thông giữa tình mẹ con gánh nặng quần vai, lưu lại những hình ảnh đau thương trong khi ly tán, càng lớn tuổi càng thấy rõ tình Trời ban chiếu cho mọi giới tự tu trong sự thâm kín của chơn tâm. Con tên là Phúc được sống dưới cái dù phước đức của cha mẹ nung nấu một mối tình cao đẹp qua sự nhịn nhục sống với cảnh chồng con. Con đã hình thành một mái nhà do ý lực của chính con tạo thành, tuổi càng ngày càng cao lại thấy rõ chính mình hơn. Sau cơn động loạn của tình đời thì chỉ vốn vẹn có chữ tu là cứu cánh của cả một cuộc đời, chỉ có tâm linh mới có khả năng phát triển đến vô cùng mà thôi. Ở trên đời này chỉ có khối óc, tinh vi của Trời Đất cấu thành duyên đạo mà tu, không một ai có thể sáng chế khối óc của chúng ta kể cả cha mẹ, lúc nào cũng muốn sống trong tự nhiên và hồn nhiên thanh nhẹ, chỉ có phần hồn gom tụ khả năng của chính mình mà tiến hóa. Phần hồn tức là sự sáng suốt gom tụ hình thành phục vụ thân xác và gia cang. Ngày nay con là một tử mẫu và một hiền thê để tiếp tục nhịn nhục như cha mẹ đã đi trước. Hành động đạo đức để cảm động người kế tiếp, cứ vậy mà tiếp tục tu trong sự phước đức hiểu thảo của chơn tâm, còn những người thực hành pháp môn như cậu thì phải tri chí thực hành trong dũng chí thanh tịnh mà tiến, nhiên hậu mới có cơ hội tận độ quần sanh. Sự dày công tử tu học cho đến sự nghiệp đều không oan phí.

Ngày hôm nay cậu vợ vẫn khỏe mạnh. Tuyết bắt đầu lãnh nợ như con, ngày đêm chỉ lo phục vụ chồng con mà tiến hóa. Bà Bạt Di ôm lấy nghiệp chùa một ngày ba buổi giữ chuông cho chùa. Chị Chuyết vẫn phục vụ chồng con. Mọi người đều tiến vui theo trình độ sẵn có.

Cậu có sang Cali thuyết giảng và đến ngủ nhà Tiên một đêm, gặp Hoa, Toại và gia đình đều vui cả Cậu cũng có nhắn nhủ đôi lời tu là cần thiết nhất trong thời buổi thiên cơ đang chuyển động. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng.

---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 09, 27-02-2022

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị bằng chung thiên tuần này:

Kỷ Nguyên Di Lạc

<https://youtu.be/NscovT vzRCg>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Chơn Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 5

<https://youtu.be/sF0LEcdZEpA>

Đón Xuân Nhâm Dần tại TSXDVV 2022 - Phần 1

<https://youtu.be/exgm3sWEdnE>

Đón Xuân Nhâm Dần tại TSXDVV 2022 - Phần 2: Văn Nghệ và Múa Lân

[https://youtu.be/p\\_ngrVScRCA](https://youtu.be/p_ngrVScRCA)

3. Radio Nam California tuần lễ 08

Chủ đề: Hạnh Phúc Thật Sự

<https://youtu.be/do0NQbsCU1s>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Người Cha Vô Vi

[https://youtu.be/HK67w9Qf\\_uI](https://youtu.be/HK67w9Qf_uI)

Ban video kính mời

---

### BẠN ĐẠO VIẾT

---

Hemet ngày 22 tháng 2 năm 2022

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Diên Năng

Thưa các bạn: đây là tiết mục Chia Sẻ Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm

Đề Tài Tu Học của Tuần này là:

KHAİ THÔNG  
KHAİ THÔNG TRÍ TUỆ MINH HÀNH TIẾN  
GIẢI PHẦN Ô TRƯỚC TỰ HIỆU HIỀN  
TỰ HÀNH TỰ THỨC THĂNG HOA TỐT  
TRÍ TUỆ PHÂN HÀNH TỰ ĐẠT DUYÊN  
Lương Sĩ Hằng

Thưa các bạn: câu hỏi số 1:

Tại sao tu hành vẫn còn thắc mắc?

Xin thưa cùng với các bạn: chưa HIỂU THẬU thì Thắc Mắc. Hiểu rồi KHAI THÔNG rồi thì hết THẮC MẮC.

CHUYÊN ĐỒI muốn có hiểu biết thì phải đi HỌC đi HỎI

CHUYỆN ĐẠO muốn có sự HIỂU BIẾT thì phải THỰC HÀNH.

Thưa các bạn: câu hỏi số 3

TRỜI CHÚNG TÂM thì tự mình hiểu được như thế nào?

Xin thưa tùy theo từng cá nhân từng trường hợp của mỗi người.

Theo tôi thì như thế này:

THƯỢNG ĐẾ NGÀI Ở KHẮP NƠI VÀ HIỆN DIỆN Ở MỌI NƠI nhưng đối với tôi thì hiểu và biết về NGÀI ở lúc tận cùng của Cuộc Sống. Nên mới nói là: TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ cả Nghĩa đen và Nghĩa bóng. Câu hỏi số 05:

Hỏi:Càng tu càng thấy nghiệp chướng ẩn tàng trong thân kinh khối óc tại sao?

Dạ thưa cùng với các bạn Cha Mẹ Thương Yêu nhau để ra một cục đó là NGHIỆP còn CHUỐNG là Chướng Tai Ngai Mắt. Gặp mặt là GHÉT không cần có lý do Nghe Tiếng nói lại càng GHÉT hơn nữa đó là Vợ Chồng Con Cái

Trong gia đình có ở đâu mà xa

Câu hỏi số 6:

Thiên giới cách xa nghìn trùng làm sao về đến nơi được?

KỆ

TIẾN THÂN CŨNG BỞI DO MÌNH TẠO

PHÁP GIỚI MÔNG HUÂN TU BƯỚC VÀO

THĂNG TIẾN VỀ TRỜI TÂM ĐẠT ĐẠO

THANH QUANG SÁNG CHÓI HỢP MUÔN MÀU

Chúng tôi muốn chia sẻ câu:

PHÁP GIỚI MÔNG HUÂN TỰ BƯỚC VÀO

Xin thưa cùng với các bạn: theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

PHÁP GIỚI MÔNG HUÂN có nghĩa là:

Trong PHÁP LÝ cái phép của Phật DI ĐÀ truyền bá cho ta Luyện Đạo,nhờ có ĐIỂN của bản thể sung vào LƯU HƯƠNG lửa ĐIỂN tung ra ngoài

Lúc ấy trên Thiên Đàng, ĐIỂN của chư Phật đều biết và tiếp theo câu:

CHƯ PHẬT HẢI HỘI TẤT ĐIỀU VẤN

Nghĩa là đồng thời trên Cảnh Phật đều hay biết chúng ta công phu luyện đạo,cho nên Điển của chúng ta ở dưới thế gian pháp ra động đến sứ ,đồng thời ĐIỂN của chư Phật trực tiếp giúp cho ta mau thấy Chơn Đạo

Tới đây Pháp Lý được chỉ rõ:Quý Bạn chúng ta ráng chung sức cùng nhau chọn một con đường thẳng rặng để đến Thiên Đàng hưởng phúc vô cực vô biên.

Kính chào các bạn

Quý Thương

Bành Chí

CA

## Thơ Vô Vi

MỠI BỮA TÔN SƯ HIỆN MỠI GIỜ  
TÌNH CỐ CHỈ RỠ MỠI THIÊN CƠ  
MAU MAU HẠ THỦ ĐỪNG BỀ TRỀ  
TỐC TỐC CÔNG PHU CHỠ ĐỀ CHỜ  
ĐẠO CẢ TRÌNH BÀY TRONG THUYẾT PHÁP  
NHIỆM MẬU TÓM TẮT MẬY BÀI THỜ  
KÌA THUYỀN BÁT NHẢ ĐANG CHỜ SẴN  
BƯỚC XUỐNG TỰ NHIÊN SẴ TỎI BỜ

02

BỜ ĐẬU BẾN ĐỠ KỂ BÊN MẬ  
BỜ BẾN TRONG MÌNH HẬ HỎI AI  
BẾN NỢ LẬ THẦN AN TẬ MẮT  
BỜ KÌA LẬ KHÍ THUỘC VỀ TẬ  
KHÍ THẦN HIỆP ĐƯỢC TÌM ĐẬU NỮA  
TẬ MẮT BUÔNG RỠI NGỠ KHÔNG SẬ  
NẾU BIẾT TRỠI NGƯỜI ĐỒNG NHỨT KHÍ  
THIÊN CƠ CỠ SẴN TỰ MÌNH KHẠI

03

KHẠI QUANG ĐIỂM NHẶN CỬNG LẬ MÌNH  
QUANG KHIỂU KHẠI RỠI TỰ PHÁT MINH  
ĐẶ BIẾT RỀN TIN TIN HOẬ KHÍ  
NHƯNG MẬ CỜN ĐỘNG ĐỘNG SẬ MINH  
NGƯỜI HẬY ĐỘNG TỊNH VÌ TẬ MẮT  
ĐẠO LUÔNG TIN NGHI TẬ DỤC TÌNH.  
CẬI THẬY CẬI NGHE LẬ CẬI HẬI  
HẬI NGƯỜI LẬ HẬI LUÔNG CẬ CHỈNH MÌNH

04

TIN AI AI CỬNG DẠNG BỀ NGOÀI  
AI CỬNG KHÍ THẦN MẮT VỚI TẬ  
NHỚ GIỮ NHẬ MÌNH TẬM CHẶNG ĐỘNG  
ĐỪNG LO CỬA HỘ NỨT CHƯA CẬI  
NHÌN QUA NHÌN LẬI CHUYỆN TU HÀNH  
KẾT CỤC NẬO AI BIẾT TRƯỢC THANH  
THANH LẬ VỠ TRI VỠ THỂ SỰ  
TRƯỢC LẬ LƯỢI ĐỘNG THỊ PHI SANH

05

NHỨT MẮT NHÌN TẬ BA TỎI MIỆNG  
BA NGỠ ẤY ĐỘNG NỠI TAM BÀNH  
BÀNH TỠ XƯA KÌA SỎNG THỠ NHỠ  
BIẾT DƯỠNG TIN THẶN CHẶNG TỠN HỠI  
NGÀY ĐỀM THANH NHẶN HỠN NHẬP THẬT  
THẶNG NGÀY VỠ SỰ CẬI BAN ĐỠI  
KHÔNG NGHE THỠ GIÁO CỬNG AI HẾT  
CỠ LỀ QUI Y VỚI PHẬT TRỠI

06

CẦN NHỨT CON NGƯỜI MỘT CHỮ TIN  
TIN AI RỠI CỬNG PHẬI TIN MÌNH  
NGƯỜI DẬU DẬ ẤC KÊU TẬ MỊ  
MÌNH GIỮ LÔNG THẶN TỠ SẶC ĐÌNH  
KHÔNG QUỈ SẬO BẶNG TẬM NHỊN NHỤC  
CAO SẬU PHẬI NHƯỢNG TẶNH TRUNG  
BÌNH  
CHỮ TRUNG CHỮ TÍN CỬNG CHỮ NHẶN  
HIỆP ĐỦ BA NHẬ ĐẠO PHẬP MINH

07

MINH LÝ MINH TẬM CỬNG KIẾN TẶNH  
BẬY LẬU LẬM LẠC THẬY BỜ ĐỠ  
AI NGỠ MẮT THỊT SANH MẬU NHIỆM  
MỠI BIẾT TẬ PHẶM ẬN BỈ CỠ  
LẬT ĐẬT GẬY BUÔNG CHỀO LẬI BẾN  
VỠI VẶNG TRỠ LẬI CHẬY VỠ BỜ  
TỰ ĐẬY MỠI BIẾT ỚN DỊU DẬT  
MỠI BỮA CHỠN SỰ HIỆN MỠI GIỜ

08

BIỀN CẬ MỀNH MÔNG  
NGỠN ĐỀN TRONG LƯỢNG SỎNG  
KHÔNG NGƯỜI CHỈ BẬO  
KHỠ THỘAT THẶN.

Bành Chí

CA